
 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hljóðvist á KR svæðinu 

Upphafsdagsetning 

01.07.2022 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks 

fólksins, um hljóðvist á KR svæðinu Mál nr. US220136 

 

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hljóðvist á KR svæðinu, sbr. 40. liður 

fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. júní 2022. 

 

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 

 

Fram kemur í kynningu um hljóðvist í kringum KR svæðið að áhyggjur eru af hávaða og 

hávaðamengun og að tryggja eigi að reglugerð um hávaðamengun sé fylgt. Flokkur fólksins spyr 

hvernig á að gera það? Hvernig á eftirliti að vera háttað og hver eru viðurlögin ef reglur um 

hávaðamengun eru brotnar? Öll þekkjum við hávaðavandann í miðbænum þar sem reglur um 

hávaðamengun hefur ekki verið fylgt og engar afleiðingar hlotist af því að brjóta lög og reglur í þessu 

sambandi. Það er ekki nóg að vísa í reglugerðir og halda að þar með sé málið leyst. Vissulega er hægt 

að skipuleggja húsnæði þannig að svefnherbergi og önnur dvalarsvæði íbúða snúi frá 

umferðargötum/hávaðavöldum. Erfiðara er að eiga við hitt, þ.e. að tryggja að rekstraraðilar 

íþróttasvæðis bæði hvað varðar notkunartíma, umgang og annað sem tengist íþróttavöllum raski ekki 

næði íbúa í íbúðum. 
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